

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PHONG THỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 390/UBND-LĐTĐBXH  
V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng  
tâm công tác trẻ em năm 2023

*Phong Thồ, ngày 16 tháng 3 năm 2023*

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 831/UBND-VX ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công văn 636/BLĐTĐBXH-TE của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 347/SLĐTĐBXH-PCTNXH-BVTE, ngày 15/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023.

Nhằm bảo đảm trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Năm 2022 trước những vấn đề về công tác trẻ em như: trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em bỏ học đi lao động sớm, trẻ em bị tai nạn thương tích, kết hôn trẻ em, vẫn còn diễn biến rất phức tạp do đó rất cần sự quan tâm và vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức. Để triển khai và làm tốt công tác trẻ em trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

**1.** Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn lồng ghép có hiệu quả ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực các cấp theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình của Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của địa phương, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em tại địa phương. Vận động, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác trẻ em. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em theo hướng dẫn của UBND huyện.

**2.** Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bảo đảm

thực hiện quyền trẻ em. Mở rộng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh, tăng cường hoạt động công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình, trường học, cộng đồng; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TECHCĐB), trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có nhu cầu trợ giúp để tư vấn, can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

**3.** Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; trợ giúp, hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại, chăm sóc thay thế, ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho (TECHCĐB). củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động; làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

**4.** Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em. Chú trọng truyền thông, giáo dục đến từng gia đình, trường học, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình truyền thông (Chương trình nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo và chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

**5.** Vận động và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em; Thực hiện quy trình, thủ tục hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, TECHCĐB theo nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính Phủ. Triển khai, duy trì, nhân rộng các mô hình đã được hỗ trợ từ nguồn lực địa phương và viện trợ quốc tế, tập trung các mô hình: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại; cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; mạng lưới kết nối chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

**6.** Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ

quan, tổ chức, đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em,...

**7.** Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Tết Trung thu cho trẻ em và Diễn đàn trẻ em các cấp; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác trẻ em.

**8.** Triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em; Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 đặc biệt cấp xã, thị trấn tiếp tục, đẩy mạnh việc thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở theo quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2513/LĐTBXH-TTTT ngày 14/7/2022.

Căn cứ nội dung Công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác trẻ em về UBND huyện (*qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*) 6 tháng đầu năm trước ngày **10/5/2023** và kết quả năm 2023 năm trước ngày **10/11/2023** (*có biểu mẫu gửi kèm theo*) và báo cáo các vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Hồng Sim**